



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยในระยะต้นช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลงและพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะกลางและปลายช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 35-75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนองและกระบี่ในวันที่ 19 ก.ค.

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง และกระบี่ ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 124.3 มม. ที่ อ.กระบี่ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมายลักษณะอากาศ** ในช่วงวันที่ 27-28 ก.ค.62 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค.62 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 27-28 ก.ค.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค.62 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

**คำเตือน** -

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย โดยเฉพาะทางตอนบนและตอนกลางของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต

- ในช่วงที่มีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะผลในทุเรียน หนอนหัวดำ และหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

- เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากสัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดจะทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย